

GẶP MẶT KỶ NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Ảnh: **THÀNH TÂM**

đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị ở từng địa bàn; làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh ở cơ sở, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, chủ động dự báo tình hình, xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động. Lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng, tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước, địa phương; đồng thời, chủ động tham mưu và tham gia trực tiếp, có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Ra đời từ nhân dân, vì nhân dân phục vụ, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh đã ra sức củng cố lực lượng, rèn luyện đạo đức tác phong để trở thành lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, xứng đáng với niềm tin yêu và nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân giao phó.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh đã đạt được trong những năm qua.

Để tiếp tục hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống cách mạng của ngành, của cụ hương, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nâng cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động với quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn

xã hội trong mọi tình huống. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, xây dựng lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình trong sạch, vững mạnh, có chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức kỷ luật cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, trong đó chú trọng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, gắn bó mật thiết với nhân dân nhằm chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời ngăn chặn, phát hiện và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, đấu tranh, đẩy lùi các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, cuộc vận động với nội dung, mục tiêu cụ thể, thiết thực, xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình trong lòng nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch lây lan trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò xung kích của lực lượng công an tỉnh trong công tác xây dựng thể trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là ở những địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Nhân dịp này, 34 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam được UBND tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: **NGUYỄN THỜI**

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVI, XXVII và 7 năm trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh Thái Bình, thành phố Thái Bình đã phát huy tốt các lợi thế, tiềm năng cho phát triển; kinh tế tăng trưởng khá cao, bình quân 11,28%, đứng đầu các huyện trong tỉnh. Năm 2020, quy mô kinh tế gấp 2,91 lần năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đạt 60,6 triệu đồng/năm, bằng 109,8% so với bình quân cả nước, bằng 119% so với bình quân của tỉnh, tăng 3,68 lần so với năm 2010. Thu ngân sách tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp và thương mại dịch vụ là chủ đạo. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị được quan tâm, chú trọng thực hiện; nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng như hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, đường vành đai phía Nam, cầu vượt sông Trà Lý, Quảng trường Thái Bình... góp phần mở rộng không gian và nâng cao chất lượng đô thị. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều tiến bộ, các chế độ chính sách, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm

mạnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm thực hiện; hoạt động của bộ máy hành chính thường xuyên được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được tăng cường, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng tại cuộc họp, UBND thành phố đã báo cáo 2 phương án quy hoạch tuyến đường Lê Quý Đôn kéo dài phía Tây Bắc và đề xuất phương án của UBND thành phố. Kế hoạch triển khai thi công đối với các dự án giao thông gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố như các điểm nghẽn tại đường Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Chu Văn An, Trần Phú, Nguyễn Tông Quai và các dự án triển khai từ năm 2022 như đường Võ Nguyên Giáp kéo dài, Lê Quý Đôn kéo dài về phía Đông Nam và Tây Bắc, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông...

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, phát triển thành phố Thái Bình là trách nhiệm chung của tỉnh cùng với trách nhiệm trực tiếp của cả hệ thống chính trị,

NÂNG CAO HIỆU QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19...

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại được tăng cường giúp nắm bắt kịp thời tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, phản lý, phản pháp, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; quảng bá về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng của Thái Bình, góp

phần tích cực trong công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị hệ thống tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tiếp tục bám sát, tuyên truyền hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh nhất là việc xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và một số dự án trọng điểm của tỉnh; các hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng nông thôn mới nâng cao; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm ngày truyền thống của các ngành. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, cổ vũ tinh thần đoàn kết, nỗ lực

của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Lĩnh vực công tác khoa giáo cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp thích ứng với tình hình dịch Covid-19, tham mưu cho tỉnh các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh; tăng cường phổ biến, cập nhật kiến thức về khoa học kỹ thuật trên báo chí. Công tác lý luận chính trị cần đẩy nhanh tiến độ mở lớp và chuẩn bị các phương án dạy học khi có tình huống phức tạp của dịch bệnh. Nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35, Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh, phát huy vai trò của từng thành viên và nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Đồng chí đề nghị ban tuyên giáo các cấp tập trung nắm tình hình tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới cách làm và tăng cường chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên giáo.

với cử tri; HĐND các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Hưng Hà phát biểu giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp chuyển các số, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình kỳ họp HĐND tới.

Đoài, Lịch Bài... để phòng ứng cực bộ.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương sau khi gieo cấy cần kiểm tra mật độ trên đồng ruộng; bảo đảm 28 - 30 khóm/m² đối với lúa cấy, 100 cây/m² đối với lúa gieo thẳng; đối với lúa cấy, giữ mực nước nông trên mặt ruộng từ 2 - 3cm để bảo đảm cây lúa bền rễ hồi xanh và đẻ nhánh thuận lợi.

NGÂN HUUYÊN

bơm dầu... tiêu nước để bảo vệ diện tích lúa và hoa màu. Ưu tiên thoát nước nhanh cho những diện tích có nguy cơ ngập nặng. Khi thời tiết tạnh ráo, khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, phương tiện đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa.

Với những giải pháp trên, đến nay mức nước trong đồng ruộng trên địa bàn huyện đã rút nhanh, bà con tiếp tục gieo cấy bảo đảm đúng lịch thời vụ để ra.

THU THUY

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: **MINH ĐỨC**

đường thủy không xảy ra tai nạn. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 3 vụ và 3 người chết, giảm 2 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định ATGT tỷ lệ gây tai nạn chiếm 35% số vụ, vi phạm tốc độ chiếm gần 24%, thiếu chú ý quan sát chiếm hơn 16%, tránh vượt sai quy định chiếm hơn 14%, số vụ vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chiếm 8%... Người sống ở khu vực nông thôn liên quan đến tai nạn giao thông chiếm 94% số vụ, 94,8% số người chết.

Quý III/2021, Ban ATGT tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT kết hợp với phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp, ngành, các hội, đoàn thể, ban ATGT các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự ATGT, xử lý dứt điểm các trường

hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh đánh giá công tác bảo đảm trật tự ATGT trong 6 tháng đầu năm 2021 đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên chưa đạt so với yêu cầu đề ra. Đồng chí yêu cầu nâng cao hơn nữa hoạt động của Ban ATGT các huyện, thành phố, đặc biệt là phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các đồng chí trưởng ban ATGT huyện, thành phố. Các huyện, thành phố, Văn phòng Ban ATGT tỉnh rà soát lại việc triển khai thực hiện những việc còn tồn tại trong thông báo kết luận của Trưởng ban ATGT tỉnh tại quý I/2021 trên cơ sở đó triển khai thực hiện tới;

85,2% công dân đạt danh hiệu "Công dân học tập"

Sáng ngày 8/7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả thực hiện thí điểm xây dựng mô hình "Công dân học tập" năm 2021 tỉnh Thái Bình; triển khai Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030. Từ tháng 1/2021, Thái Bình triển khai thí điểm xây dựng mô hình "Công dân học tập" ở 33 xã, phường, thị trấn. Đến nay, việc thực hiện thí điểm xây dựng mô hình đã hoàn thành giai đoạn kiểm tra, đánh giá ở 100% số gia đình đăng ký. Trong tổng số 628

công dân đăng ký tham gia thí điểm thuộc 3 nhóm đối tượng, có 85,2% công dân đạt "Công dân học tập". Hội Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các ngành có liên quan tổ chức các lớp tập huấn để tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài trong tình hình mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp triển khai, phương pháp, cách thức kiểm tra, đánh giá của Bộ tiêu chí đánh giá thí điểm mô hình "Công dân học tập"... 6 tháng cuối năm, Hội Khuyến học

TÚ ANH

TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã đang xuống cấp ở một số địa phương, tạo thuận lợi cho người dân đi lại; có cơ chế hỗ trợ các xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cử tri cũng kiến nghị nâng cấp lưới điện phục vụ sinh hoạt, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng

nóng hiện nay; nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai; cung cấp đủ nước sạch bảo đảm chất lượng cho nhân dân, nhất là các khu vực cuối nguồn cấp nước. Cử tri mong đại biểu HĐND các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chương trình hành động, lời hứa

960ha lúa mùa ảnh hưởng do mưa

Theo tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tính đến 15 giờ ngày 8/7, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới làm 960ha lúa mùa mới gieo cấy của các huyện: Hưng Hà, Thái Thụy, Vũ Thư bị ảnh hưởng nhẹ; ngập ứng cực bộ, trôi dạt mộng ở lúa gieo thẳng.

Để bảo vệ lúa mới cấy, hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình đã mở tới đa các cống tiêu, tiêu nước triệt để tránh ngập ứng; trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình đã công nhận hành một số trạm bơm tiêu: Nguyễn Tiến

KIẾN XƯƠNG

Tập trung tiêu nước phục vụ sản xuất

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện Kiến Xương đã có mưa liên tục từ tối ngày 7 - 8/7.

Để diện tích lúa mùa mới cấy không bị ngập ứng và bảo đảm tiến độ gieo cấy, huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung khơi thông dòng chảy trên các trục sông, kênh mương nội đồng, khẩn

trương tiêu nước trên mặt ruộng. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, triệt để tiêu nước đem trong hệ thống. Kiểm tra hệ thống trạm bơm, cống, đập nội đồng, sẵn sàng kích hoạt các trạm bơm tiêu ứng để bảo vệ sản xuất; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng hệ thống máy bơm điện, máy